
Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Anabledd Dysgu 

Cyfarfod ar: 13 Rhagfyr 2022 

Cyfarfod am: 9.45am to 12pm 

Lle: Ar-lein 

Agenda Hawdd ei Ddeall



Tudalen 2 
 

Agenda 
Am beth fyddwn ni’n siarad yn y cyfarfod 

 

 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 
 
Fe fydd Sophie yn dechrau’r cyfarfod 
 
 
 

2. Cofnodion o’n cyfarfod diwethaf 

Fe fydd Humie yn edrych drwy’r 
cofnodion a’r camau gweithredu o’r 
cyfarfod diwethaf ym mis Medi. 
 
Edrychwch ar Dogfen 2 – Cofnodion 
Medi 2022  
 
 

3. Camau gweithredu o’n cyfarfod diwethaf 
 
Fe fydd Humie yn edrych ar y camau 
gweithredu o’r cyfarfod diwethaf ym mis 
Mehefin. 
 
Edrychwch ar: Dogfen 3 – Log 
Gweithredu 
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4. Cynllun Gweithredu a Chyflawni 
Strategol Anabledd Dysgu 
 
Fe fydd Andrew Stephenson yn edrych 
ar hwn. 
 
 

5. Diweddariad ar Wasanaethau Dydd a 
diweddariad ar Wasanaethau Eiriolaeth 
 
Fe fydd Julie Annetts yn edrych ar hwn 
 
 
 

6. Cytuno ar y Cylch Gwaith sydd wedi ei 
ddiweddaru   
 
Fe fydd Andrew Stevenson ac Emily 
Johnson yn edrych ar hwn. 
 
Edrychwch ar: Dogfen 4 – Cylch Gwaith 
wedi ei ddiweddaru 

 

 

7. Adolygiad o aelodaeth LDMAG  
 
Fe fydd Humie yn arwain hyn 
 
Edrychwch ar: Dogfen 5 – Rhestr o gyrff 
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Egwyl 

8. Fe fydd aelodau yn siarad am sut y mae 
LDMAG yn gallu bod yn fwy hygyrch ac 
wedi’i gysylltu gyda’r cyhoedd 

Mae hygyrch yn meddwl bod pawb 
yn gallu darganfod a defnyddio 
rhywbeth. 

 
Fe fydd Humie yn arwain hyn. 

 

9. Busnes y Cadeiryddion 
 
Fe fydd Sophie a Humie yn siarad am: 
 

• Eiriolaeth – Sophie 

• Cynllun Pegasus – Sophie  
 

• Eitem sefydlog – diweddariad ar y 
grŵp gorchwyl a gorffen 
cydraddoldeb hiliol - Humie 

 



Tudalen 5 
 

10. Canfyddiadau’r adroddiad thematig 
cenedlaethol o archwiliad 
Gwasanaethau Arbenigol Oedolion Awst 
2022 
 
Fe fydd Sophie yn arwain hwn. 

 

 

11. Cau 
 

Fe fydd y cyfarfod yn gorffen am 12 
pm. 

 


